

ด่วนมาก



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว **ว**

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

พร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์ โทร. ๐๘-๙๖๔๖-๒๙๘๒



สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายณฤชชา โฆษาศิวิไลซ์
เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ ในนามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักแด่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

ครูเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ เป็นผู้ให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแล อบรม สั่งสอน พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เพื่อให้นักเรียนมีความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ครูจึงมีความจำเป็นในการปรับบทบาทจากครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยการในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่งเสริมอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนอย่างหลากหลาย ความท้าทายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสังคม ส่งผลให้ครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล และทักษะอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ ทำให้ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนทักษะของตนเอง ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำพาสังคมและประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจของครูเป็นสิ่งสำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักและมุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะได้มีพลังในการสร้างคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของ “ครู” ผู้เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ มีความเสียสละ อบรมสั่งสอน หล่อหลอม กล่อมเกลา ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข จึงขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความสวัสดิ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งกายและใจ มีพลังและสติปัญญา ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป

(นายณฤชชา โฆษาศิวิไลซ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น